



ที่ มท ๐๘๘๑.๒/ว ๑๐ ๗ |๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการของประชาชนในการใช้น้ำประปา และการขอโอนกิจการประปา
จากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๐/๓๔๙๐

ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๒. แบบสำรวจข้อมูลระบบประปาปัจจุบัน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยนายจिरชัย มูลทองโร่ย หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน
กรรมการประปาส่วนภูมิภาค แจ้งว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โดยกำหนดยุทธศาสตร์ส่วนหนึ่งให้มีการจัดการน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ชุมชนเมือง
รวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาค
สนองนโยบายดังกล่าว ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้มีข้อมูลความต้องการของประชาชน
ในการใช้น้ำประปาเพื่ออุปโภคและบริโภคที่เหมาะสม และการขอโอนกิจการประปาจากหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอันจะสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การขยายเขตการให้บริการ
น้ำประปาดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการ
อุปโภคบริโภคโดยเร่งด่วนต่อไป ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคจึงใคร่ขอความร่วมมือจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นในการอนุเคราะห์การสำรวจข้อมูลความต้องการของประชาชนในการใช้น้ำประปา และการขอโอน
กิจการประปาจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค จึงขอความร่วมมือจังหวัด
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำรวจข้อมูลดังกล่าว ตามแบบสำรวจข้อมูลที่ส่งมาด้วย และขอความกรุณา
ส่งข้อมูลกลับไปยังการประปาส่วนภูมิภาคได้ที่กองแผนงานโครงการหลัก ฝ่ายแผนงานโครงการ การประปา
ส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ ที่อยู่ ๗๒ แจ้งวัฒนะ ๑ หลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๑๒-๕๕๑-๘๓๗๔
โทรสาร ๐๒-๕๕๒-๕๗๖๓ หรือทางอีเมล ๕๕๗๓๓๑๑@pwa.co.th ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชคชัย เดชอมรธัญ)

รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม

ส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๑ , ๔๑๑๔ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๓๔ , ๓๑



ที่ นร ๐๑๐๐/ ๒๕๖๐

๖๖๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ 30710
วันที่ 18 พ.ค. 2558

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการของประชาชนในการใช้น้ำประปา และการขอโอนกิจการประปา
จากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มสอบถามข้อมูลทางด้านแหล่งน้ำและการใช้น้ำ

สน.ช. 4913
เลขที่ 4913
วันที่ 18 พ.ค. 2558

ด้วยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ส่วนหนึ่งให้มีการจัดการน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ชุมชนเมือง รวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคสนองนโยบายดังกล่าว

การประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการของประชาชนในการใช้น้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคที่เหมาะสม และการขอโอนกิจการประปาจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การขยายเขตการให้บริการน้ำประปาดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยเร่งด่วนต่อไป ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคจึงใคร่ขอความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการอนุเคราะห์การสำรวจข้อมูลความต้องการของประชาชนในการใช้น้ำประปา และการขอโอนกิจการประปาจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์การสำรวจข้อมูลความต้องการของประชาชนในการใช้น้ำประปา และการขอโอนกิจการประปาจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าว ผลเป็นประการใด กรุณาจัดส่งข้อมูล การสำรวจดังกล่าวส่งคืนให้การประปาส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรัชชัย มูลทองไรร้อย)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการประปาส่วนภูมิภาค

สน.ช. 2709
เลขที่ 2709
วันที่ 18 พ.ค. 2558

การประปาส่วนภูมิภาค
กองแผนงานโครงการหลัก
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๑ ๘๓๗๔
โทรสาร ๐ ๒๕๕๒ ๕๗๖๓

แบบสำรวจข้อมูลระบบประปาปัจจุบัน

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ที่ท่านต้องการเลือก และเติมข้อความลงใน

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลแจ้งความประสงค์

ชื่อ หมู่บ้าน/อบต./เทศบาล

ที่อยู่

จำนวนประชากรปัจจุบัน (จำนวนคนทั้งหมด) คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ราย

จำนวนครัวเรือนในอนาคต 10 ปีข้างหน้า (คาดการณ์) ราย

ปัจจุบันท่านใช้น้ำประปาจาก 1.การประปาส่วนภูมิภาค 2.การประปานครหลวง

3.ประปาเอกชน 4.ประปาเทศบาล/อบต. 5.ประปาหมู่บ้าน

6.ยังไม่มีน้ำประปาใช้ 7. เป็นผู้ผลิตน้ำประปาเอง

ราคาค่าน้ำประปา บาท/ลบ.ม.

สภาพปัญหาาระบบประปาของท่าน (ถ้ามี)

ท่านประสงค์ให้ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 1.ขยายเขตจ่ายน้ำไปยังพื้นที่ที่ท่านดูแล

2.รับโอนกิจการประปาจากท่าน 3.ดูแลระบบท่อจ่ายน้ำประปาของท่าน

4.จำหน่ายน้ำประปาทางท่อส่ง หรือ Bulk Sale (เพื่อให้ท่านจำหน่ายต่อไปยังชาวบ้านแต่ละครัวเรือนเอง)

ราคาน้ำประปาที่ท่านยินดีซื้อจาก กปภ. บาท/ลบ.ม.

กรณีท่านดำเนินการเอง ท่านประสงค์ให้ กปภ. 1.สำรวจออกแบบระบบประปาให้ท่าน

2.ตรวจสอบแบบประปาที่ท่านมีอยู่

3.ควบคุมการก่อสร้างให้ท่าน

4.เป็นที่ปรึกษาการก่อสร้างให้ท่าน

5.ให้เข้ามาบริหารจัดการให้ท่าน

6.มาฝึกอบรมความรู้ให้ท่าน

7.ไม่ประสงค์ขอรับบริการจาก กปภ.

ปริมาณน้ำประปาที่ท่านจำหน่ายปัจจุบัน ประมาณ ลบ.ม./เดือน

ท่านอยู่ใกล้ กปภ. สาขา/หน่วยบริการ

ผู้กรอกข้อมูล ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์